

# Thực hiện hiệu quả chính sách BHXH tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

02:30 26/04/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Nhờ đó, chính sách này ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.**



*Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Thạch Hà.*

Huyện ủy huyện Thạch Hà đã ban hành 4 văn bản cụ thể hoá Nghị quyết số 28-NQ/TW gồm: Chương trình hành động số 96-CTr/HU ngày 11/3/2019; kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 27/5/2019 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 11/8/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT (phấn đấu đến năm 2025 có 23% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH); quy định số 04-QĐ/HU ngày 29/8/2022 về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo triển khai 4 nhóm giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền; đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

về BHXH.

Công tác tuyên truyền nghị quyết, các văn bản, kết quả thực hiện được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn, lồng ghép đa dạng, thường xuyên tại các hội nghị, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các cơ quan. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giúp các đơn vị SDLĐ, NLĐ và người dân nhận thức đầy đủ về vai trò, mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH. Kịp thời đưa tin người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp; kiên quyết đấu tranh phản bác các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH theo nguyên tắc công bằng, có đóng có hưởng; từ đó củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, góp phần chia sẻ giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng, khắc phục bất hợp lý, chênh lệch quá lớn về mức hưởng lương hưu, nhất là đối với người nghỉ hưu trước năm 1995.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng ban hành chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập, hoạt động, tạo việc làm cho NLĐ; đẩy nhanh quá trình gia tăng số NLĐ trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn ban hành một số chế độ, chính sách, trong đó có việc hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng là đảng viên có tuổi đời từ 60 đến dưới 70 tuổi, nên đã tạo động lực giúp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Trong khi đó, các ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp, bảo đảm quyền lợi cho người hưởng chế độ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT...

Sau 5 năm thực hiện, các quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước về BHXH ngày càng nâng lên rõ rệt trong cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều đưa các chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT và chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội để tập trung nguồn lực, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, ứng dụng CNTT, CCHC, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục đăng ký đóng hưởng BHXH đạt được kết quả rõ nét, tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Trong 5 năm (2018-2023), BHXH huyện và các tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể cấp xã tổ chức gần 400 cuộc tuyên truyền về BHXH, BHYT với trên 25.000 lượt người tham gia. Đến tháng 3/2023, toàn huyện có trên 13.200 người tham gia BHXH, đạt 17,1% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 8,3% so với năm 2018. Trong đó, nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 8,6% lực lượng lao động, tăng 6,1% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Về bảo hiểm thất nghiệp có 5.320 người tham gia, đạt 7% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,2% so với năm 2018. Toàn huyện cũng có 10.587 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, đạt khoảng 35% so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, cấp phát 157 thẻ BHYT miễn phí cho 157 đảng viên cao tuổi...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn huyện Thạch Hà vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền chưa tạo được sự đột phá, nhận thức của một số NLĐ và chủ SDLĐ đối với chính sách BHXH chưa cao. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chậm đóng BHXH, BHYT với số tiền lớn và thời gian kéo dài; thậm chí không còn khả năng tài chính để truy đóng BHXH, BHYT, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Việc xử lý DN chậm đóng, trốn đóng BHXH nhưng đã phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn còn thiếu tính đồng bộ; việc xử lý vi phạm của các DN còn hạn chế. Việc phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện thiếu tính bền vững...

Chính vì vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng các cơ quan chuyên môn của huyện Thạch Hà cần chủ động nghiên cứu, triển khai các nội dung theo đúng định hướng cải cách và các quy định về chính sách, pháp luật BHXH. Đặc biệt, cần xác định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ

BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Cùng với đó, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Chú trọng tăng tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BH thất nghiệp, nhất là tỷ lệ nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện lộ trình tăng số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội theo chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Nâng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của công tác cải cách chính sách BHXH trong việc bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn. Ngoài ra, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trong giám sát, phản biện xã hội; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/huyen-thach-ha-ha-tinh-thuc-hien-hieu-qua-chinh-sach-bhxh>